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SVAR VIÐ FYRIRSPURN 

 

Viðtakandi: Skóla- og frístundaráð  

 

Sendandi: Helgi Grímsson, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs 

 

Svar við fyrirspurn skóla- og frístundaráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um sérfræði- og 

ráðgjafakostnað vegna stefnumótunar 

Á fundi skóla- og frístundaráðs, 11. september 2023, var lögð fram svohljóðandi fyrirspurn 
fulltrúa Sjálfstæðisflokksins:  
 

Óskað er eftir upplýsingum um hversu miklum fjármunum hefur verið varið í sérfræði- og 
ráðgjafakostnað vegna stefnumótunar fyrir skóla- og frístundasvið frá upphafi 
kjörtímabilsins 2022. Þá er enn fremur óskað eftir kostnaði við þá vinnu sem nú þegar er 
hafin og ekki er lokið. Jafnframt er óskað eftir yfirliti yfir kostnaðaráætlanir á þeim 
verkefnum sem fyrirhuguð eru. 
 

Svar: 
Engum fjármunum hefur verið varið í sérfræði- og ráðgjafakostnað vegna stefnumótunar á 

þessu kjörtímabili.  Enginn ákvörðun hefur verið tekin um stefnumótun á skóla- og 

frístundasviði og því liggur ekki fyrir kostnaðaráætlun um fyrirhuguð verkefni. 


